

# เจลูริดา ได้เปิดตัวศูนย์กลางการเรียนรู้อาร์ดอร์



เจลูริดา ได้เปิดตัวศูนย์กลางการเรียนรู้อาร์ดอร์และการแข่งขันแบบไลต์เวทคอนแทรคโดยมีรางวัลมูลค่า 21,000 เหรียญสหรัฐเพื่อกระตุ้นการผนวกรวมธุรกิจกับแพลตฟอร์มอาร์ดอร์

หลังจากที่ได้มีการประกาศโครงการอสังหาริมทรัพย์โดมิเนียมเมื่อไม่นานมานี้ ว่าเป็นบล็อกเชน “ลูก” ลำดับที่ 4 ของแพลตฟอร์ม Ardor blockchain-as-a-service อย่างเป็นทางการ เจลูริดาจึงเปิดตัวศูนย์กลางการเรียนรู้อาร์ดอร์ต่อสาธารณะขณะนี้ แหล่งข้อมูลใหม่นี้ได้จัดเตรียมเรียงลำดับเอกสารอ้างอิงและโปรแกรมการสอนอย่างครอบคลุมไว้มากมาย เครื่องมือเหล่านี้ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้ธุรกิจและทีมงานด้านไอทีของบริษัทสามารถเริ่มพิจารณาวิธีการที่ดีที่สุดในการเพิ่มมูลค่าให้กับข้อเสนอของพวกเขาโดยใช้ประโยชน์จากบล็อกเชน

รูปภาพ - <https://mma.prnewswire.com/media/772409/Jelurida.jpg>

เข้าร่วมงานอาร์ดอร์ออนไลน์แอสกาธอน 2018

เจลูริดา รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศถึงปฏิบัติการเชิงรุกใหม่ๆ เพื่อขยายชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์และคู่ค้าทางธุรกิจงานอาร์ดอร์ออนไลน์แอสกาธอน 2018 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และเป็นการเปิดกว้างให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์จากทั่วทุกแห่งสามารถเข้าร่วมในสามการแข่งขันเพื่อใช้ไลต์เวทคอนแทรคในการทำให้กระบวนการทางธุรกิจดำเนินไปอย่างอัตโนมัติในบล็อกเชน การแข่งขันเหล่านี้ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน, การจัดเก็บข้อมูลและสตรีมมิ่ง และการยืนยันตัวตน เจลูริดาจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่ง, รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสองในแต่ละการแข่งขันมูลค่า 4,000 เหรียญสหรัฐ, 2,000 เหรียญสหรัฐ และ 1,000 เหรียญสหรัฐตามลำดับ รายละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเจลูริดา และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกท่านสามารถลงชื่อสมัครใช้ที่นี่เพื่อรับข่าวสารอัปเดตทางอีเมลเกี่ยวกับแอสกาธอน

อาร์ดอร์ – แค่เพียง “Full Blockchain as a Service”

เจลูริดาออกแถลงการณ์ในการเชื้อเชิญให้ Amazon AWS และ Microsoft Azure ออกมาจัดเตรียม “Cloud Blockchain as a Service” เจลูริดาได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการของแพลตฟอร์มอาร์ดอร์ เช่นเดียวกับข้อเสนอ “Full Blockchain as Service” เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการกระจายอำนาจและเวลาในการเปิดตัวที่เร็วขึ้นสำหรับธุรกิจใหม่ๆ ที่รวมเข้ากับบล็อกเชน (แถลงการณ์ฉบับเต็ม)

คุณสมบัติธุรกิจพร้อมใช้งานในอาร์ดอร์ เวอร์ชัน 2.1.2

ในช่วงต้นเดือนตุลาคม เจลูริดาได้เปิดตัวอาร์ดอร์ เวอร์ชัน 2.1.2 โดยมีคุณสมบัติใหม่ๆ บน testnet และคุณสมบัติ

พร้อมใช้งาน 3 รูปแบบบน mainnet: ง่ายต่อการผสมผสานไลท์เวทคอนแทรค เพื่อหลีกเลี่ยงการโยกย้ายข้อมูลที่มีค่าใช้จ่าย (testnet), การทำธุรกรรมที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อขอจัดการถูกบล็อกโอนเงิน, การแลกเปลี่ยนอินสแตนคริปโทกับ Changelly โดยตรงในอาร์ดอร์อินเทอร์เฟซ และ 5 บันเดอ์เทมเพลตสำหรับการป้องกันความเสี่ยงของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทางธุรกิจรายเดือนในบล็อกเชน ในขณะที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมของผู้ใช้ปลายทาง (แถลงการณ์ฉบับเต็ม)

เกี่ยวกับเจลูริดา

เจลูริดา คือบริษัทบล็อกเชนซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถสร้างแอปพลิเคชันและบริการแบบกระจายอำนาจได้โดยใช้เทคโนโลยี Nxt และอาร์ดอร์ เรานำเสนอแนวทางแก้ไขบล็อกเชนที่มีราคาไม่แพงด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมห่วงโซ่แม่-ลูกที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งสร้างขึ้นจากประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการผลิตซอฟต์แวร์กว่า 5 ปี

ติดต่อสื่อ: เวโรนิกา ทอเรส, ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  
marketing@jelurida.com +31 611250946